

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว895 ข้อมูลเพื่อการบริหารบุคคล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

● **นำเสนอเมื่อ** 16 ก.พ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว895 ข้อมูลเพื่อการบริหารบุคคล
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- [ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#) วันศุกร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๔๙๔๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๒๔๔๒
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในสายงานดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บางเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งขอปรับเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครใจจะปฏิบัติราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ทำให้ฐานข้อมูลบุคคลบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากฐานข้อมูลเดิม

ในกรณี เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลรองรับการปรับเปลี่ยนกำลังคนในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ได้จัดส่งมาแล้ว (ถ้ามี) ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดยขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.๒ ชั้น ๖) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นอย่างช้า

/อนึ่ง